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ዲሴምበር 16/2024 

ጡረታ የወጣ DCSD CIO የተሰበረ የቴክኖሎጂ መስታወት ጣሪያዎች 

 

Monika Davis ስለ ሥራዋ እና ምናልባትም ስለ አንዲት ትንሽ ሴት ልጅ የወደፊት ሁኔታ ያላትን አመለካከት የለወጠው ቅጽበት 
ነበር። 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት (DCSD) ዋና የመረጃ ኦፊሰር (CIO) የነበረችው እና በቅርቡ ጡረታ የወጣችው 

Davis ከጥቂት አመታት በፊት በዲስትሪክት የቴክኖሎጂ ትርኢት ላይ ተገኝታ ነበር። በዚያን ጊዜ በ Georgia ሦስተኛ ትልቁ 
የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰፊ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ውስጥ በአንፃራዊነት የማይታወቅ ሰው ነበረች። ጉጉት 

በሚታይባቸው በርካታ ሰዎች መካከል ቆማ፣ CIO - በዲስትሪክቱ ውስጥ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ባለስልጣን - ጥቁር ሴት መሆኗን 
ባወቀች ወጣት አፍሪካዊ አሜሪካዊ ተማሪ ተጠየቀች። 

"ሰዎች እኔ CIO መሆኔን አላስተዋሉም ምክንያቱም ጥቁር ሴት CIO ትሆናለች ብለው ስለማይጠብቁ" Davis አስታውሳለች። 

“በአካባቢው አንዳንድ ተማሪዎች ነበሩ፣ እና እንደ እኔ ቸኮሌት የሆነች ትንሽ ጥቁር ሴት ልጅ ነበረች። ለሁሉም ትምህርት ቤቶች 

ከሁሉም ቴክኖሎጂ በላይ እንደሆንኩ ጠየቀችኝ። ‘ዋው! ጥቁር ሴት ልጆች ከቴክኖሎጂ በላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ አላውቅም 

ነበር' አለች። ጥቁር ሴት ልጆች ማንም የሚያደርግውን ሁሉ ማድረግ እንደሚችሉ ነገርኳት። ‘አመሰግናለሁ፣ እንደዚያ 

አደርጋለሁ’ አለችና ዘልላ ወጣች። 

በዚያ አንድ ልውውጥ፣ Davis የውክልናን ኃይል አይታለች። 

በ CIO.comመሰረት በአሜሪካ ከሚገኙት ሁሉም የCIO የስራ መደቦች 3.7 በመቶው ብቻ በጥቁር IT መሪዎች የተሞሉ ናቸው፣ 
እንዲሁም ትንሽ ክፍል ደግሞ ሴቶች ናቸው። ሆኖም በትልቅ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እየመራች 
ነበር፣ ይህም ለዚያች ሴት ልጅ የቴክኖሎጂ አመራር ክልል ለእሷም ክፍት እንደሆነ አወንታዊ ማረጋገጫ ነበር። 

ለ Davis ሥራው የጀመረው እንደ የግል ጉዞ ነበር። እሷ ራሷ የ DCSD ውጤት ስትሆን በ1989 ከ Redan ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተመረቀች፣ ቀድሞውንም በኮዲንግ፣ በኮምፒውተር ሂሳብ እና በግራፊክ ዲዛይን ጎበዝ ነበረች። ከተማሪዎች ጋር 

መሥራትን እንደ አዲስ ጥሪ ከማግኘቷ በፊት በ Georgia የቴክኖሎጂ ተቋም ለሦስት ዓመታት ያህል የኮምፒውተር ሳይንስ 
ተምራለች። 

በዲስትሪክት አስተማሪ በሆኑት እናቷ በመበረታታት፣ Davis ወደ Georgia ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተዛወረች፣ ዲግሪዋን በሶሺዮሎጂ 

አጠናቀቀች እንዲሁም በ DCSD የፕሮፌሽናል ስራ ያዘች። የመማሪያ ክፍል ሁለት ፍላጎቶቿን፥ ቴክኖሎጂ እና ትምህርት 

ለማገናኘት ጥሩ እድል እንደሆነ በፍጥነት ተረዳች፡- 

“እንደባለሙያ ወደ ትምህርት መግቢያዬን አገኘሁ። ከተማሪዎች ጋር መስራት ችያለሁ እንዲሁም የመጀመሪያው ፍቅሬ፡ 

ቴክኖሎጂ ላይ መሳተፍ ችያለሁ” ትላለች። 

Davis በ Fulton ካውንቲ ትምህርት ቤቶች የት/ቤት ቴክኖሎጂ ባለሙያ ሆና በመሥራት እና በኋላም በትምህርት ቴክኖሎጂ 
እና በትምህርት አመራር ከፍተኛ ዲግሪ በማግኘት ክህሎቷን አሻሽላለች። ከማስተማሪያ ቴክኖሎጂ ባለሙያነት ወደ ሀላፊነት 

መጨመር በማደግ ወደ DCSD ተመለሰች። 

በራስ በመተማመን ወደ አስተዳደር ቦታዎች እንድትገባ ስላነሳሷት እንደ Ramona Tyson፣ የ DCSD የመጀመሪያዋ ጥቁር ሴት 

CIO ያሉ መሪዎችን ታከብራለች። 

"ድንቅ አማካሪ ነበረች እና ወደፊት እንድሄድ ረድታኛለች" ብላለች Davis። 

https://www.cio.com/article/2088535/black-cios-on-the-path-to-it-leadership.html
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መጀመሪያ ላይ የተግባር እና አሳታፊ የቴክኖሎጂ ውህደት ያለውን ሙያዊ የመማሪያ ማህበረሰብን IGNITE U አስተዳድራለች። 
ይህ የወደፊት የማሰብ ጥረት የቴክኖሎጂን የማያቋርጥ ዝግመተ ለውጥ እና አስተማሪዎች ያለችግር መላመድ እንደሚፈልጉ 
ገምቷል። 

"ቴክኖሎጂ እየቀየረ ስለሚሄድ፣ ሰዎች እየለወጡ ስለሚሄዱ፣ ተማሪዎች እየለወጡ ስለሚሄዱ የቴክኖሎጂ ውህደትን በዘላቂነት 

የምናስተዋውቅበት መንገድ ሊኖረን ይገባል" ስትል Davis ተናግራለች። 

በመጨረሻ የዲስትሪክቱን ምናባዊ የመማር ጥረቶችን መርታ FLEX Academyን በአዲስ መልክ አዋቅራ የዲጂታል ትምህርት 

ሞዴሎችን የመቅረጽ አቅሟን አሳይታለች። ሁለት ጊዜ፣ እንደ ጊዜያዊ CIO አገልግላለች እንዲሁም Davis የኮቪድ-19 ወረርሽኝ 

በጀመረበት ወቅት የCIO ቦታ ሲከፈት በቋሚነት መሪነቱን ወሰደች። 

የሄርኩሊያን ተግባር ነበር - የዲስትሪክቱን የርቀት ትምህርት ዋና ዋና የዲጂታል መሠረተ ልማቶችን በተመሳሳይ ጊዜ ማስተዳደር። 

ሆኖም Davis እና ቡድኗ ቀድሞ በማይታወቁ ተግዳሮቶች ውስጥ DCSD እየመሩ አደጉ። 

“ምንም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት እና ማንም ሰው ለወረርሽኙ አልተዘጋጀም። ያለማቋረጥ መስራት ነበረብን እንዲሁም የት 

መሆን እንዳለብን ለማየት ወደፊት መሮጥ ነበረብን፤ ብላለች። “ነገር ግን ክፍፍላችንን አጠናክሮልናል፣ እናም እራሳችንን የበለጠ 

ተረድተናል። ዛሬ በጣም የተሻለ ቦታ ላይ ነን።" 

ትኩረቷ በተማሪ ልምድ ላይ ነበር። Davis እያንዳንዱ የመሳሪያ ስርዓት፣ መሳሪያ እና ዲጂታል ግብአት በመጨረሻ ተማሪዎች 
እንዴት እንደሚማሩ እና ከአለም ጋር እንደሚገናኙ እንደሚቀርጽ ተረድታለች። 

"በመጨረሻም ለ Monika ሁሉም ነገር ስለ ዲጂታል ማንበብና መጻፍ ነው" ብላለች። "የምንሰራው ምንም ይሁን ምን 
ህብረተሰቡን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ሁላችንም ቴክኖሎጂን መጠቀም አለብን። በሙያዬ ውስጥ ያደረግሁት ነገር ሁሉ ይህ 

ነበር።" 

Davis በስልጣን ዘመኗ ሁሉ የቴክኖሎጂ ፈተናዎች፣ ጥልቅ የሰው ዘር እና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቅን ጥቃቶች እና ከስራ 
ባልደረቦች እና አቅራቢዎች ጥርጣሬ እንዳጋጠማት ተናግራለች። የእሷ መገኘት እና ስኬት ለሚናው በተለይም የችሎታቸውን 
ሙሉ ስፋት ገና ላላወቁ ተማሪዎች እንደሚያስፈልግ በመረዳት ሳትነቃነቅ እና በብርታት ቆየች። 

"ጥሩ ፈተና እወዳለሁ ምክንያቱም ሁልጊዜ በዝግጅቱ ውስጥ አድጋለሁ" ብላለች። "እኔን ወይም እኔ በዚህ ሚና ውስጥ መሆኔን 
መውደድ የለብዎትም ነገር ግን እኛ እዚህ ያለነው ለልጆች እንደንን መረዳት አለብዎት። ትኩረት እነሱ ላይ እስከሆነ እና ስራው 

እስከተጠናቀቀ ድረስ ጥሩ ቦታ ላይ ነኝ።" 

Davis በቀላል እና ኃይለኛ መርህ ከተመራ፣ ከተከበረ የሶስት አስር አመታት የስራ ቆይታ በኋላ በቅርቡ በኖቬምበር 30/2024 

ጡረታ ወጥታለች።  ተማሪዎች መጀመሪያ። ዲጂታል ትምህርት ለእያንዳንዱ የDCSD ተማሪ ትርጉም ያለው እና ተደራሽ መሳሪያ 
መሆኑን ለማረጋገጥ እራሷን ሰጠች። የወረዳው አመራር በጣም ያደነቁት ያንን መሪ ብርሃን ነው። 

"ከእሷ ጋር ለአንድ አመት ያህል ብቻ የሰራሁ ቢሆንም፣ Monika የ DeKalb ትምህርት ቤቶችን በቴክኖሎጂ ለውጥ በመምራት 

እና ትምህርት ቤቶቻችን ለወደፊት የታጠቁ መሆናቸውን በማረጋገጥ ለፈጠራ ቁርጠኝነታችን መሰረት እንደሆነች አውቃለሁ" 

ብለዋል የ DCSD ዋና ተቆጣጣሪ ዶ/ር Devon Q. Horton። 

" DCSDን ወደ አዲስ ደረጃዎች እና አዲስ ከፍታ ለመውሰድ ላደረገችው ብዙ አስተዋፅዖ እናመሰግናለን፣ እና በሚገባ የጡረታ 

ጊዜዋ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።" 

በጡረታ ጊዜ፣ Davis ተሰጥኦዋን ለትምህርት ቴክኖሎጂ ማበርከቷን ትቀጥላለች፣ DCSD እና ሌሎች ወረዳዎችን በአዲስ መንገድ 
ትደግፋለች። የተሻሻሉ መሠረተ ልማቶችን፣ አዳዲስ የዲጂታል ትምህርት ስልቶችን እና የውክልና፣ ዕድል እና ተስፋ ትሩፋት 
ትተዋለች። 



AMHARIC 

"የትምህርት ቴክኖሎጂን በተመለከተ ብዙ የሚሠራ ሥራ አለ እና በዲጂታል መንደር ውስጥ ምክር እና ድጋፍ ማድረግ እንደምችል 

ይሰማኛል" ብላለች። "ይህ ክልሉን በተለየ መንገድ እንድረዳ እና እንድደግፍ ያስችለኛል።" 

Davis ውርስዋ ልጆችን በማገልገል እና በትምህርት እና በቴክኖሎጂ መካከል ድልድይ በመፍጠር እንደሚገለጽ ተስፋ 

ታደርጋለች። "እንዲሁም ሰዎች ጠንክሬ እንደሰራሁ እንዲናገሩ እፈልጋለሁ" ብላለች። “ለተማሪዎች፣ ለዲስትሪክቱ እና 
ለምናደርገው ነገር በጣም ቁርጠኛ እና ታማኝ ነበርኩ። ትምህርት እና ቴክኖሎጂን አቀራርቤያለሁ እንደሚሉም ተስፋ 
አደርጋለሁ። 

በአንድ ወቅት “ጥቁር ሴት ልጆች ከቴክኖሎጂ በላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ አላውቅም ነበር” ብላ ለተናገረችው ሴት ልጅ Monika 

Davis የውክልና ጉዳዮችን ፣ ጣሪያዎችን መሰባበር እና ሁሉም ተማሪዎች በመረጡት መንገድ ማደግ እንደሚችሉ ጠንካራ 
ማሳሰቢያ ነች። 

XXX 


